

Bài phát biểu của NT Đỗ Sơn

Đại Tá Ngô Văn Định tại Đại hội TQLCVN 2018 “Về Đây Anh”, San Jose, California.



Kính chào toàn thể quý vị quan khách

Sự hiện diện nơi đây đêm nay của toàn thể quý vị quan khách là một vinh dự cho anh em TQLCVN.

Kính chào quý Phu nhân cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang và phu nhân cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, cùng các NT và anh chị em khắp nơi về San Jose tham dự Đại hội “VỀ ĐÂY ANH” là một niềm vui cho anh em chúng tôi ở Bắc Cali.

Xin cảm ơn MX Phát Kiên và BCH hành hội TQLC Bắc Cali đã nhận trách nhiệm tổ chức ĐH “VỀ ĐÂY ANH” tạo cơ hội cho anh em Mũ Xanh gặp nhau để nhớ ngày thành lập binh chủng

và ngày chiến thắng Quảng Trị.

Xin phép quý vị tôi có đôi lời với anh em MX,

Kỷ niệm sinh nhật binh chủng:

Đồng hành với các đơn vị bạn, TQLC cũng lớn mạnh theo thời gian từ năm 1954 đến năm 1975. Do công trận của tất cả chúng ta, quân kỳ Sư đoàn TQLC đã được 8 lần tuyên dương công trạng trước Quân Đội: 5 lần đầu là do công của các Tiểu đoàn và Chiến đoàn hành quân biệt lập tặng phái cho các Quân đoàn và

Sư đoàn; 3 lần sau là do Sư đoàn tham dự trận Mậu Thân 1968, Hạ Lào Lam Sơn 719 năm 1971 và trận Quảng Trị năm 1972. Sau trận Quảng Trị, tất cả anh em trong Sư đoàn được mang giây Biểu Chương



Thủy Quân Lục Chiến

màu Tam Hợp (3 màu gồm Anh Dũng Bội Tinh, Quân Công Bội Tinh và Bảo Quốc Huân Chương).

Kỷ niệm chiến thắng Quảng Trị:

Tôi xin thay mặt Đại Tá Nguyễn Thành Trí, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn TQLC không về dự đại hội vì lý do sức khoẻ, xin chân thành cảm ơn các anh chị em đã hoàn thành nhiệm vụ sau 51 ngày đêm hành quân gian khổ tạo chiến thắng oai hùng trong quân sử Thủy Quân Lục Chiến.

Anh chị em hãy tĩnh lặng 1 phút tưởng nhớ đến trên 3,500 anh em đồng đội đã hy sinh và hàng ngàn người bị thương trong trận Quảng Trị 1972. Năm 2010, đại hội TQLC đã được tổ chức tại San Jose, ngày đó có Thiếu Tướng Bùi Thế Lân tham dự. Ông là vị Tư Lệnh đã chỉ huy Sư đoàn đánh thắng trận Quảng Trị. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân Đoàn 1 đã nhiệt liệt khen ngợi công lao của anh em trong SĐ-TQLC. Các vị chỉ huy trong TQLC Mỹ và Đồng minh nể phục anh em. 13 vị tướng cao

cấp của Quân lực Hoa Kỳ đã gửi điện ca ngợi và chúc mừng Chuẩn Tướng Lân cùng anh em các cấp trong Sư đoàn. Họ nói, anh em đã biểu dương lòng dũng cảm và chiến đấu can trường của TQLCVN. Mồ hôi, máu và nước mắt của anh em đã tô đậm thêm những nét hào hùng cho quân sử và quân kỳ của binh chủng TQLCVN trong quân lực VNCH.

Hôm nay các anh em về đây, chúng ta gặp nhau hãy trao gửi và sưởi ấm tình đồng đội, tình chiến hữu đã một thời chinh chiến bên nhau từ Cà Mau ra Bến Hải.

Chúng ta còn có cơ hội gặp nhau, còn gửi thư qua lại thăm nhau được là quý lắm rồi.

Chúc quý vị có 1 ngày vui với anh em chúng tôi, và chúc các chị, các niên trưởng và toàn thể anh chị em Mũ Xanh và gia đình vui nhiều trong ngày Đại Hội “VỀ ĐÂY ANH”.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị và anh chị em,

